



ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ 6)

ตามแถลงการณ์ของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรณีมีประชาชนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดที่มีความเสี่ยงสูงและต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดต่าง ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม ป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคเป็นวงกว้าง นั้น

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชน อันเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ คณะศิลปศึกษา คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ วิทยาลัยช่างศิลป์ และโครงการบัณฑิตศึกษา ปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือเรียนรู้จากสื่อหรือเอกสารประกอบการเรียนตามที่ครูหรืออาจารย์ผู้สอนกำหนด

ทั้งนี้ในระหว่างปิดการเรียนการสอน ให้สถานศึกษากำหนดรูปแบบการติดตาม กำกับ ดูแล นักเรียน นักศึกษา เพื่อสนับสนุนมิให้มีความเสี่ยงต่อการไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังของรัฐ

๒. ให้คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้าโครงการบัณฑิตศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มีอำนาจในการพิจารณาภาระงาน รูปแบบการทำงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในสังกัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

๓. กรณีสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีบุคลากร พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือเขตพื้นที่ที่ทางราชการประกาศต่อไป ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้หยุดเป็นกรณีพิเศษโดยกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา ๑๔ วันโดยไม่ถือเป็นวันลา และมอบหมายภาระงานให้ปฏิบัติที่บ้าน (work from home) ตามความเหมาะสม และขอความร่วมมือให้บุคลากรให้ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานศึกษาใดมีนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในเขตพื้นที่ประกาศ ให้สถานศึกษาพิจารณาให้หยุดเรียนตามประกาศหรือคำสั่งที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

๔. ให้ทุกสถานศึกษาและหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่

๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางนินา โสภาสัมฤทธิ์)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์